

KINH NGHIỆM VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG CỦA ĐỒNG CHÍ THÂN VŨ PHẢI

Ban tổ chức Thành uỷ Hải Phòng

Nhắc đến nữ đồng chí ở đảng bộ nhà máy Thảm cói Hải Phòng, người ta nghĩ ngay đến một người tận tụy với công tác, chu đáo với chồng con, thương yêu quần chúng, hết lòng dìu dắt những quần chúng chậm tiến.

Từ tổ dệt số 3, đồng chí Thân được điều sang tổ dệt số 5 của nhà máy. Tổ này thuộc loại kém. Trong tổ có nhiều chị em có con mọn, tay nghề thấp. Năm thanh niên trai có trình độ khá, nhưng tinh thần kỷ luật kém, thường bỏ công việc đi chơi. Những năm sơ tán xa thành phố, cách sông đò, đi lại khó khăn, anh chị em trong tổ chưa thật ổn định với điều kiện sản xuất mới.

Trước hết đồng chí Thân thấy cần thiết phải làm chuyển biến tốt năm thanh niên vì đây là lực lượng lao động và kỹ thuật chủ chốt của tổ. Muốn thế, *phải tìm cách đi sâu, đi sát, tìm hiểu tâm tư của từng người*. Năm thanh niên thường làm ca đêm, đồng chí Thân có con nhỏ được bố trí làm ca ngày. Nhưng đồng chí tự thu xếp, nhờ bà con hàng xóm trông con giúp và đề nghị được đi làm ca đêm, để vừa học thêm kỹ thuật, vừa tìm hiểu sâu tình hình quần chúng. Đồng chí đã chú ý trước hết đến anh M, một thanh niên thuộc gia đình nghèo khổ, mẹ mất sớm, bố phải làm xe ba gác nuôi các em nhỏ. Anh M không giúp đỡ gì cho bố, mà lại ham chơi, ăn diện, nói năng sỗ sàng. Với thái độ ân cần, thương yêu của người chị đối với em, đồng chí Thân kiên trì đi sát, giúp đỡ anh M. Lúc đầu M tỏ thái độ xa lánh. Có lần M nói với chị: “Xin lỗi chị, cho tôi hai chữ bình an”... Không nản lòng, chị tiếp tục đi sát tìm xem M vướng mắc gì. Sau đó, M đã nói ra nỗi lòng sâu kín của mình. M có người yêu ở nội thành. Hai người xa lánh nhau, M chán nản, sinh ra ăn chơi, bướng bỉnh, vô kỷ luật. Hiểu nguồn gốc tư tưởng của anh, đồng chí Thân đã tìm gặp người yêu của M, tạo điều kiện cho hai người giải quyết được sự hiểu lầm, hàn gắn thành gia đình êm đẹp. Từ việc này, M đã chuyển biến tốt về thái độ lao động. Đồng chí Thân đã kịp thời biểu dương những mặt tiến bộ của M và chủ động gặp, trao đổi về tình hình sản xuất, tình

hình anh em trong tổ với anh. Đồng chí đã bàn với M cùng mình giúp đỡ bốn thanh niên khác.

Qua một thời gian, gương mẫu trong lao động sản xuất, kỹ thuật khá, năng suất cao, M được tin nhiệm bầu là chiến sĩ thi đua. Đồng chí Thân lại tiếp tục dẫn giải cho anh về lý tưởng của Đảng, giao thêm việc bồi dưỡng và thử thách. Sau đó M đã trở thành đảng viên của Đảng. Bốn thanh niên khác được M giúp đỡ, noi gương anh, đều có tiến bộ và nay đều đã lên đường cầm súng chiến đấu.

Là một nữ đảng viên, đồng chí Thân càng *thông cảm với tâm tư các chị em trong tổ, tìm mọi cách giúp đỡ họ giải quyết những vướng mắc về tư tưởng, khắc phục sự non yếu về kỹ thuật và những khó khăn trong công việc gia đình.*

Khi nhà máy phải đi sơ tán xa nội thành hơn 30 km, cách ba con sông lớn, đi lại trở ngại có chị em không muốn đi làm, dù phải thôi việc cũng chịu và sẽ tìm việc khác. Đồng chí Thân đã gặp gỡ, giải thích cho chị em và trách nhiệm của người công nhân trong công cuộc chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, động viên vai trò đảm đang của người phụ nữ trong lúc chồng ra mặt trận. Có lần đồng chí đã gặp chồng một nữ công nhân để đề nghị anh động viên tinh thần công tác cho vợ và bàn bạc với anh cách thu xếp công việc gia đình. Đối với những chị em đi sơ tán, gặp khó khăn đồng chí đã vận động một số chị em khác tới thu xếp, vận chuyển giúp, và hàng tuần bố trí cho chị em có thể gửi đồ dùng, thư từ hoặc đi thăm con ở nơi sơ tán.

Chị M, một công nhân trong tổ, có chồng đi chiến đấu nơi xa. Khi chị đẻ, đồng chí Thân đã giúp đỡ tận tình, như đưa chị lên bệnh viện xa trên 10 km, và hàng ngày tới thăm nom, chăm sóc chị một cách ân cần. Chị nghĩ rằng: những lúc quần chúng gặp khó khăn, đảng viên có sẵn sàng giúp đỡ, tình cảm của đảng viên và quần chúng mới gắn bó chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận động quần chúng thực hiện nhiệm vụ sản xuất và các công tác. Và đây cũng là sự thể hiện rõ trách nhiệm của người lãnh đạo đối với quần chúng.

Mỗi người trong tổ đều hưởng lương sản phẩm. Gặp lúc máy hỏng, hoặc chị em dẹt hỏng, đồng chí đã tận tình giúp chị em sửa máy, sửa thảm, có lúc mất hàng

giờ ảnh hưởng đến việc phần việc của mình. Để bù vào đó, đồng chí đã tranh thủ làm thêm vào buổi tối.

Mặc dù hoàn cảnh gia đình có nhiều khó khăn, đồng chí Thân đã ăn ở với chị em thật hết lòng, được chị em rất mến, rất thương. Họ đã học tập tinh thần gương mẫu, tận tụy của đồng chí và mong được sự chỉ bảo, giúp đỡ của đồng chí, trước những khó khăn, vướng mắc.

Lúc đầu tổ dệt số 5 chỉ có đồng chí Thân là đảng viên. Theo chủ trương của chi bộ, đồng chí đã cố gắng làm tốt công tác tuyên truyền phát triển Đảng. Nhưng trên mười chị em trong tổ, mỗi người có một khó khăn riêng; nhiều người còn tự ti, cho rằng mình bận chồng con, điều kiện sơ tán khó khăn, đời sống thiếu thốn, nên chỉ biết an phận làm ăn, thiếu hẳn ý chí phấn đấu vươn lên. Có người có lý lịch rõ ràng, sản xuất tích cực, tin yêu Đảng, nhưng nghe đến phấn đấu vào Đảng thì ngại ngùng nói: “Em biết vào Đảng là vinh dự, nhưng chồng con rồi, nheo nhếch lắm, sợ rằng mình vào Đảng mà chẳng giúp ích được gì cho Đảng, cho nên cứ làm một quần chúng tốt của Đảng là đủ rồi”

Chị Ng, khi được đồng chí Thân đi sát giúp đỡ, đã thú thực: “Em suy nghĩ và đấu tranh tư tưởng nhiều lắm, vì biết rằng mình được giáo dục, giúp đỡ để có đủ điều kiện vào Đảng, đó là một vinh dự lớn. Nhưng đã gần 40 tuổi, một nách năm con, em còn phấn đấu gì được nữa. Nhà em đã là đảng viên rồi, một mình anh ấy đóng góp với Đảng là đủ rồi”.

Đối với các trường hợp ấy, đồng chí Thân suy nghĩ rất nhiều và đưa ra tổ Đảng bàn bạc, tìm biện pháp tiếp tục giúp đỡ chị em. Thấy chị em còn tự ti, ít hiểu biết về Đảng, đồng chí đã đem những hiểu biết ít ỏi của mình về Đảng nói chuyện lại với chị em và gọi lên trong tư tưởng của họ mối tình giai cấp công nhân, bồi dưỡng cho họ về ý thức giác ngộ về Đảng, về giai cấp. Đồng chí đem chuyện mình được Đảng gần gũi, dìu dắt và từng bước trưởng thành để nói lại với chị em, giúp chị em thấy hoàn cảnh gia đình của đồng chí còn khó khăn hơn nhiều mà vẫn có thể phấn đấu và tiến bộ. Những lúc ngồi bên khung dệt, những buổi tối thủ thỉ nơi cuối sân, những buổi chiều tan tầm đi hóng mát ở dưới đường

làng... đồng chí Thân đã *tranh thủ và tạo nhiều cơ hội để tâm sự, giáo dục và phát động quần chúng*. Dần từng bước, đồng chí trao đổi những chuyện hay, chuyện dở trong tổ, giúp đỡ chị em hướng phấn đấu tiến lên, đồng thời sửa chữa những thiếu sót, khắc phục những nhược điểm. Lòng chân thành và tha thiết mong muốn chị em tiến bộ, tinh thần gương mẫu, quên mình vì nhiệm vụ của đồng chí đã làm cho nhiều chị em chuyển biến. Chị Ng, trong một buổi, đã gục đầu bên vai đồng chí Thân nức nở: “Em hiểu, em rất thương chị và học tập ở chị nhiều”. Từ đó, Ng hăng hái sản xuất, học tập và lôi cuốn được nhiều chị em khác làm theo mình. Trước đây, Ng coi việc vào Đảng là xa lạ đối với mình, nay chị đã trở thành đảng viên và mấy năm liền được bầu là chiến sĩ thi đua. Gần đây, chị lại được bầu vào chi uỷ.

Bên cạnh Ng, chị X, chị Đ, chị S... được sự giúp đỡ, kèm cặp, giáo dục của đồng chí Thân, cũng tiến bộ nhiều và được kết nạp vào Đảng. Trong mấy năm vừa qua, đồng chí Thân đã giới thiệu với chi bộ kết nạp được một số đảng viên gấp gần hai lần tuổi đảng của mình. Tổ dệt số 5 đã có tổ đảng trực tiếp lãnh đạo, một số đảng viên trong tổ con được bổ sung cho các tổ bạn.

Nguyên nhân gì khiến đồng chí Thân làm tốt công tác quần chúng? Trước hết, đó là *ý thức trách nhiệm đảng viên và lòng thương yêu chân thành đối với quần chúng của đồng chí*. Đồng chí luôn mong muốn mọi người cùng tiến bộ để phấn đấu tốt nhất cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Gặp những trường hợp khó khăn, có lúc đồng chí Thân cũng nảy ra tư tưởng tự ti và tiêu cực, nhưng đồng chí đã đấu tranh khắc phục nó, *xác định vị trí của người đảng viên phải làm tròn nhiệm vụ mà tổ chức đảng đã phân công phải xứng đáng với những người đang chiến đấu gian khổ, hy sinh ngoài mặt trận*.

Đồng chí tha thiết với Đảng, với những người cùng giai cấp, cùng hoàn cảnh. Điều đó đã tạo cho đồng chí *đức tính kiên trì, không ngại khó, ngại khổ trên mặt trận sản xuất cũng như trong công tác vận động quần chúng*. Biết trình độ của mình còn thấp, đồng chí đã ra sức học hỏi thêm về chính trị, về phương pháp lãnh đạo; học ở tập thể tổ đảng và chi bộ. học những đảng viên lâu năm. Đồng

chí cũng đã phấn đấu hoàn thành chương trình văn hóa cấp một và đang học văn hóa cấp hai. Trong điều kiện sản xuất công nghiệp, công tác quần chúng có nhiều khó khăn, nhất là đối với một người phụ nữ như đồng chí: nào là bận bịu con cái, thu nhập của gia đình thấp, khi sơ tán, gia đình còn chia sẻ làm hai, ba nơi. Chồng đồng chí có lúc cũng mè nheo, muốn đồng chí tìm nghề thích hợp để tăng thêm thu nhập và được gần gũi trông nom con cái... Nhưng với tinh thần hết lòng vì Đảng, vì quần chúng, đồng chí đã *tự thu xếp, khắc phục được khá nhiều khó khăn trong gia đình*. Con đi sơ tán, ít được mẹ về thăm, đồng chí đã tìm và gửi chúng ở nơi tin cậy. Đồng chí tự an ủi và liên hệ với cuộc đời mình xưa kia nghèo khổ biết bao nhiêu, nay các con được người chăm nom chu đáo, có thuốc men, được ăn học, những điều kiện đó đã khá hơn trước nhiều lắm. Thu nhập thấp, đồng chí đã bàn với chồng kế hoạch chi tiêu tiết kiệm và giải thích, thuyết phục chồng cùng mình chăm sóc con cái, khiến cho gia đình êm ấm, đồng chí càng yên tâm công tác.

Lê Thị Thân là một đảng viên có nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công tác vận động quần chúng của Đảng. Đồng chí có nhiều kinh nghiệm tốt trong việc bồi dưỡng, giáo dục quần chúng. Tâm gương của nữ đồng chí Thân còn cho ta thấy: đảng viên phải quyết tâm vươn lên về mọi mặt để có đủ trình độ năng lực dìu dắt quần chúng. Trong khi còn có những mặt yếu kém, so với quần chúng, người đảng viên phải nhận rõ vị trí lãnh đạo của mình, chân thành học hỏi và tận tình đi sát, giúp đỡ quần chúng, hoà mình với quần chúng thì nhất định sẽ mang lại kết quả tốt.